

ผู้ว่าสงขลา เสียงคุก! อ้าง ไม่ได้ฝังแท่งคอนกรีตหัดขลาทัศน์ ภาพชัดแอมชุดออกกลางดึก ส่อทำลายหลักฐาน ให้การเท็จ!

by Anan Promjai August 26, 2015 16:46



ผู้รับเหมาแอมชุดแท่งคอนกรีตขึ้นจากใต้พื้นทรายเป็นหลักฐานกลางดึก หลังตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าไปปากคำในการไต่สวนฉุกเฉินของศาลปกครองสงขลา อ้าง ยังไม่ได้มีการฝังแท่งคอนกรีตลงพื้นทรายเป็นหลายฝ่ายชี้ ส่อเจตนาทำลายหลักฐาน และให้การเท็จ เจ้าหน้าที่ศาลเตรียมเดินสืบพยานวันนี้

พุธที่ 26 สิงหาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้เข้ายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ถูกฟ้องคดีประกอบด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 กรมเจ้าท่า และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 เทศบาลนครสงขลา

ผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา เพื่อให้มีการระงับและยกเลิกโครงการป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ เขตเทศบาลนครสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และตามข้อมูลโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558 ผู้ฟ้องเห็นว่า หากปล่อยให้มีการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชายหาดชลาทัศน์



โดยมีข้อหาว่า การดำเนินการตามโครงการนี้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถูกฟ้องข้อหา 1. ความไม่ชอบด้วยกฎหมายในเชิงกระบวนการ 1.1. ความบกพร่องในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจโครงการ 1.2. ไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตามกฎหมาย 1.3. มีใ้ดำเนินการให้ถูกต้องในการขออนุญาต หรืออนุมัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินโครงการ ไม่มีการดำเนินการขออนุญาต จากกรมเจ้าท่าเพื่อดำเนินการขุดลอกในทะเลและการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ไม่มีการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบน ชายหาดชลาทัศน์ ไม่มีการดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สาธารณประโยชน์ 2. ความไม่ชอบด้วยกฎหมายในเชิงเนื้อหาสาระ 2.1. การดำเนินการตามโครงการนี้ไม่อาจบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ในการป้องกันการกัดเซาะชายหาด 2.2. วิธีการดำเนินการตามโครงการมีความไม่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาของหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ (1.วิธีการเดิมทราย 2.โครงสร้างคันตักตะกอน) 2.3. การดำเนินโครงการดังกล่าวขัดแย้งต่อการ ศึกษาวิจัยและความต้องการของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นเมืองสงขลา

ด้านผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ถูกฟ้องข้อหาละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เกี่ยวข้องต่อการ ดำเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ การดำเนินโครงการตามที่โจทก์ฟ้อง ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย และ เป็นการกระทบต่อสิทธิตามบทบัญญัติมาตรา 66 และมาตรา 67 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 การดำเนิน โครงการตามฟ้องจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรชายฝั่งในระยะยาว ซึ่งเห็นได้จากเอกสารทางวิชาการ การฟ้องคดีใน ที่อื่น และคำพิพากษา



นอกจากนี้ ทางผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ฟ้องคดี ด้วยการให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชะลอการดำเนินการก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา-ขลาห์ศน์ เขตเทศบาลนครสงขลา จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งศาลได้ทำการไต่สวนนัดแรกไปแล้วเมื่อวานที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการเปิดเผยของนางพรรณนิภา โสทธิพันธ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม ระบุว่า ในการไต่สวนฉุกเฉินในศาลปกครอง มีการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกฟ้องคดีว่า ยังไม่ได้มีการฝังแท่งคอนกรีตฝังลงในหาดทรายแต่อย่างใด แต่ทางผู้ฟ้องยืนยันว่าเห็นและได้ถ่ายรูปไว้แล้วว่าแท่งซีเมนต์ที่ทำขึ้นได้ถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายของชายหาดแล้ว ทางศาลจึงขอนัดลงไปเดินสืบพยานในพื้นที่เวลา 10.00 น. ของวันนี้

จากข้อมูลพบว่า เมื่อคืนวันอังคารที่ 25 ส.ค. 2558 ประมาณ 22.00 น.เศษ ได้มีการใช้รถแบ็คโฮขุดแท่งคอนกรีตขึ้นจากพื้นทรายบริเวณชายหาดขลาห์ศน์จำนวนหลายแท่ง โดยนางสาวณาดยา แววีร์คุปต์ ผู้ดำเนินรายการชื่อดังของสถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส ได้โพสต์รูปภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นภาพขณะกำลังมีการใช้เครื่องจักรกลขุดแท่งคอนกรีตขึ้นจากชายหาดบริเวณดังกล่าวจริง

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ฟ้องคดี ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการพยายามทำลายหลักฐาน และให้การเท็จต่อศาล เพื่อกลบเกลื่อนความผิดที่ได้กระทำลงไปก่อนหน้านี้ด้วย

ข้อมูล: manager.co.th/south , www.facebook.com/wawtawan